

KIẾN XƯƠNG

# Xuống đồng gieo cấy lúa mùa

Niềm vui được mùa vụ lúa xuân khiến nông dân huyện Kiến Xương càng phấn khởi khi bắt tay gieo cấy vụ mùa. Không khí thi đua xuống đồng phủ xanh diện tích được bà con khẩn trương thực hiện.



Nông dân thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) tập trung gieo cấy lúa mùa trà sớm.

Cánh đồng khu Giang Đông, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) những ngày này nông dân tập trung gieo cấy đồng vui như ngày hội. Bà con gấp rút hoàn thành cấy trà lúa mùa sớm để chủ động tạo quỹ đất trồng cây màu vụ đông. Bà Nguyễn Thị Khoa chia sẻ: Do địa phương bố trí làm đất sớm nên từ cuối tháng 6 chúng tôi đã có ruộng để cấy. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình tập trung nhân lực ra đồng cấy trà lúa sớm xong trước ngày 5/7 để bảo đảm thời gian thâm canh 3 vụ/năm gồm: lúa xuân - lúa mùa - cấy vụ đông.

Không riêng gia đình bà Khoa, nông dân các khu Giang Đông, Chấn Đông (thị trấn Thanh Nê) cũng huy động nhân lực xuống đồng. Để gieo cấy trà lúa sớm trong khung thời vụ tốt nhất, nhiều bà con có diện tích lớn từ 2 - 4 sào đã cấy đổi công cho nhau. Ông Phạm Văn Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN thị trấn Thanh Nê cho biết: Vụ mùa này, thị trấn gieo cấy 360ha bằng các giống lúa ngắn ngày, chủ yếu là giống BC15 và giống TBR225. Đối với 10ha quy



Huyện Kiến Xương huy động máy móc làm đất, không để tình trạng mạ chờ ruộng.

hoạch trồng cây màu vụ đông ưa ẩm, từ ngày 20/6, HTX đã chỉ đạo xã viên tập trung gieo cấy. Nhờ chủ động trong khâu làm đất và điều tiết thủy lợi nên địa phương tổ chức cho nông dân gieo sạ 70% diện tích tập trung ở chân vạt và vạt cao thuộc vùng quy hoạch bố trí trồng cây màu vụ đông ưa lạnh. Nếu thời tiết thuận lợi, thị trấn sẽ hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 20/7.

Nhiều xã của huyện Kiến Xương tổ chức cho nông dân áp

dụng biện pháp gieo thẳng do đặc thù đồng đất và chủ động được tưới, tiêu như Trà Giang, Quốc Tuấn, Vũ Lễ, Vũ Ninh, Vũ Quý, Đình Phùng... Khi gieo thẳng lúa, nông dân phấn khởi vì khắc phục được tình trạng thiếu nhân lực và rút ngắn thời gian gieo cấy.

Vụ mùa trước, chỉ có một số HTX của huyện Kiến Xương quy hoạch cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa có hợp đồng bao tiêu nông sản. Vụ mùa năm nay, nhiều địa phương đã

tìm được đầu ra cho sản phẩm. Nếu như các xã Vũ Thắng, Trà Giang, Quang Trung, Thanh Tân đẩy mạnh cấy lúa hàng hóa cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp thì các xã Bình Thanh, Hồng Tiến, Bình Định lại mở rộng diện tích sản xuất lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (TháiBinhSeed). Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Định cho biết: Sau nhiều năm hợp đồng sản xuất lúa giống cho TháiBinhSeed hiệu quả, vụ này, HTX ký kết mở rộng diện tích lên 170ha cung ứng giống BC15 và giống TBR225. Mặc dù phải thực hiện quy trình kỹ thuật cấy, chăm sóc, phòng bệnh nghiêm ngặt nhưng giá trị thu nhập của nông dân cao gấp gần 2 lần so với cấy lúa hàng hóa nên bà con xã viên rất phấn khởi tham gia.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2017, Kiến Xương gieo cấy 11.300ha lúa mùa bằng 100% giống ngắn ngày; trong đó, ưu tiên cấy các giống có năng suất, chất lượng cao và có khả năng chống chịu bệnh bạc lá, kháng được rầy, chịu thâm canh như BC15, TBR-1, TBR225, Thiên ưu 8 và một số giống lúa khác. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay, các địa phương đã gieo cấy được hơn 2.300ha; đây là diện tích trà lúa mùa sớm để bố trí trồng cây màu vụ đông ưa ẩm. Diện tích còn lại, các xã, thị trấn tập trung gieo cấy hoàn thành trước ngày 25/7. Thời điểm này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương huy động máy móc làm đất kịp thời, không để mạ chờ ruộng; khẩn trương hoàn thành công tác nạo vét, thu vớt bèo bống, khơi thông dòng chảy toàn bộ sông, ngòi, kênh mương nội đồng đáp ứng việc lấy nước phục vụ cấy, chăm sóc đầu vụ và chống úng hiệu quả; tổ chức cho nông dân tập trung bắt, diệt ốc bươu vàng và chuột bằng thuốc, bả sinh học. Đối với diện tích mạ, chỉ đạo nông dân phun thuốc xử lý sâu đục thân trước khi đưa xuống đồng, có phương án chống úng bảo vệ cho mạ và chuẩn bị giống gieo mạ dự phòng để đề phòng lúa chết do ngập úng khi xảy ra mưa, bão đầu vụ. Kiến Xương phấn đấu thêm một vụ mùa thắng lợi với năng suất đạt từ 60 tạ/ha trở lên, đạt sản lượng 67.800 tấn thóc.

KHẮC QUẢN

# CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HƯNG HÀ Tích cực phát triển kinh tế

Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà đã nỗ lực phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Xã Điệp Nông có hơn 500 hội viên CCB, trong đó có 56 thương binh và 57 bệnh binh. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các CCB xã Điệp Nông luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Duy Hai, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Nhận thức việc phát triển kinh tế là một trong các chương trình hành động quan trọng của Hội, các hội viên luôn gương mẫu phát triển sản xuất với nhiều hình thức hiệu quả. Phong trào phát triển kinh tế đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong Hội xuống còn 0,57% năm 2016. Điển hình trong phát triển kinh tế có thể kể đến CCB Phạm Văn Minh đã thành lập công ty vật liệu xây dựng tạo việc làm thường xuyên cho 15 - 20 lao động. Hay như mô hình kinh tế VAC của các CCB Ngô Hào Quang, Đoàn Công Thường (thôn Ái Quốc) cho thuê đất hàng trăm triệu đồng/năm... Theo các CCB, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với bản chất của Bộ đội Cụ Hồ họ luôn xác định phải tiến lên phía trước để gạt hái thành công.

Cũng như hội viên CCB ở xã Điệp Nông, hội viên Hội CCB xã Dân Chủ hiện cũng có 54 hội viên được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội

để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội CCB xã còn thành lập một tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư trên 570 triệu đồng giúp các hội viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Nhờ sự hỗ trợ của Hội, hiện toàn xã có 14 hội viên thành lập doanh nghiệp và kinh doanh dịch vụ, nhiều CCB phát triển sản xuất, kinh doanh nghề thủ công mỹ nghệ đan hay chế biến lương thực thực phẩm. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, các hộ gia đình thu lãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Thực hiện lời dạy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế", thương binh hạng 2/4 Phạm Quý Hải, thôn Hoàn Mỹ, xã Thống Nhất đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông là một trong những người đầu tiên nhận đầu tư khu đất bị bỏ hoang với diện tích 1,4 mẫu. Sau 3 năm cần cù cải tạo đất, ông đào ao nuôi cá, phần đất còn lại trồng cây ăn quả và rau màu. Ông Hải chia sẻ: Hiện nay, vườn cây của gia đình có hàng trăm cây nhãn, mít. Ngoài ra, mỗi vụ tôi còn trồng dưa lê, dưa hấu và trồng bí, góp phần đưa lợi nhuận của gia đình mỗi năm từ 150 - 200 triệu đồng. Được biết, xã Thống Nhất hiện có hơn 30 thương binh phát triển kinh tế gia đình theo mô hình VAC và kinh doanh tổng hợp. Lợi nhuận bình quân hàng năm đạt từ 50 - 200 triệu đồng/hộ/năm.

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Hưng Hà thường xuyên tuyên truyền giúp hội viên thay đổi nhận thức về sản xuất, kinh doanh. Qua đó, các hội viên đã áp dụng nhiều hình thức để phát triển kinh tế như xây dựng mô hình sản xuất cá - lúa, chăn nuôi tổng hợp, sinh vật cảnh... Theo ông Nguyễn Duy Lập, Chủ tịch Hội CCB huyện: Phong trào phát triển kinh tế đã tạo sức hút lôi cuốn nhiều hội viên tham gia. Nhiều hội viên từ cuộc sống khó khăn vươn lên có kinh tế ổn định, thu lợi nhuận trung bình từ 30 - 50 triệu đồng/năm. Để tạo điều kiện cho các hội viên có vốn đầu tư sản xuất, các cấp hội đã đứng ra tín chấp vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở hội trong huyện đều được vay vốn với gần 2.000 gia đình hội viên vay. Cùng với đó, Hội CCB huyện còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao, khuyến ngư thu hút đông đảo hội viên tham gia. CCB Ngô Đức Quang, xã Điệp Nông cho biết: Các CCB chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng tình của tổ chức hội. Qua đó, chúng tôi có thêm quyết tâm vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Với sự năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, các CCB ở Hưng Hà trở thành những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGỌC MAI



Nhiều cựu chiến binh ở Hưng Hà đã và đang nỗ lực phát triển kinh tế.

# Bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa, bão

Nhằm bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu cá ra khơi khai thác thủy hải sản trong mùa mưa, bão, các ngành chức năng của huyện Thái Thụy đã tăng cường kiểm tra và hướng dẫn ngư dân chuẩn bị những điều kiện cần thiết trước khi ra khơi.

Đang là thời điểm bước vào mùa mưa, bão năm 2017 nhưng cảng cá Tân Sơn (xã Thụy Hải) vẫn tập nập tàu thuyền vào bến với những mẻ cá trĩu nặng. Vừa chuẩn bị cho thuyền viên chuyển cá lên bờ, ông Nguyễn Văn Chất, chủ tàu công suất 500CV cho biết: Dù biển động hay êm chúng tôi vẫn phải vươn khơi. Nghề đi biển luôn phải sống chung với bão gió. Mùa mưa, bão sóng lớn nên việc khai thác thủy hải sản của ngư dân vất vả hơn nhiều, có chuyến do tránh bão phải về tàu không. Nhưng bù lại có những chuyến lại khai thác được nhiều cá hơn. Như chuyến này, chúng tôi đi 3 ngày, khai thác được hơn chục tấn cá, trừ chi phí nhiên liệu, trả công cho 5 anh em lao động trên tàu tôi thu về được vài chục triệu đồng.

Giống như ông Chất, tàu của ông Nguyễn Văn Công, khu 9, thị trấn Diêm Điền có công suất 822CV, chuyên khai thác xa bờ. Theo ông Công: Các tàu cá neo đậu tại cảng cá Tân Sơn có công suất từ 350 - 890CV, chuyên đánh bắt xa bờ ở các vùng biển vùng Bắc Bộ và từ miền Trung trở ra. Vào mùa



Cảng cá Vĩnh Trà (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) sau chuyến ra khơi.

biển êm, một tháng ngư dân có thể ra khơi từ 8 - 9 chuyến, tuy nhiên, vào mùa mưa, bão thì chỉ đi từ 3 - 4 chuyến do thời tiết không thuận lợi. Hiện nay, trên các tàu khai thác xa

bờ đều được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị an toàn, cứu nạn, phương tiện bảo vệ cho người và tàu cá như phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, đèn, còi, trang thiết bị phòng

cháy, chữa cháy, chống va đập, chống chìm... nên rất chủ động trong việc phòng tránh thiên tai.

Thái Thụy là huyện có số lượng phương tiện khai thác thủy hải sản lớn nhất tỉnh với

533 tàu, thuyền, tổng công suất 77.823CV với 1.771 lao động tham gia. Những năm gần đây, nhiều ngư dân địa phương đã đầu tư đóng mới tàu cá có công suất lớn để khai thác xa bờ. Hiện nay, số tàu chuyên khai thác tầm trung và xa bờ có công suất từ 90CV trở lên của huyện là 199 tàu với tổng công suất 69.707CV. Nhờ có số lượng lớn tàu cá khai thác xa bờ đã giúp sản lượng thủy hải sản hàng năm của huyện tăng cao, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Năm 2016, sản lượng khai thác thủy hải sản của huyện đạt gần 42.500 tấn, trị giá 477,6 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 26.546 tấn.

Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Hàng năm, trong kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện luôn xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, kêu gọi tàu, thuyền, ngư dân tránh trú bão an toàn khi có tình huống thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành chức năng trong huyện thường xuyên phối hợp với các đơn vị phòng chống trên địa bàn, Trạm Kiểm ngư Diêm Điền thực hiện kiểm tra, kiểm soát tất cả các trang bị, phương tiện kỹ thuật trên các tàu cá trước khi ra biển phải được bật, mở các thiết bị, phương tiện liên lạc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân neo đậu tàu, thuyền đúng nơi quy định, khi có tình huống thiên tai xảy ra tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện.

## Thượng tá Tống Thanh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền



tiến hành kiểm tra, khảo sát các khu vực neo đậu bảo đảm phương tiện ra vào an toàn khi có mưa, bão.

## Ông Nguyễn Văn Lang, Đội trưởng Đội tự quản tàu thuyền thị trấn Diêm Điền



Đội tự quản tàu thuyền thị trấn Diêm Điền hiện có 84 thành viên tham gia với tổng số 87 phương tiện khai thác thủy hải sản. Từ khi đi vào hoạt động, các thành viên trong Đội đã đoàn kết gắn bó, thường xuyên trao đổi thông tin, đặc biệt là sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc gặp thiên tai, bão lũ... Từ năm 2015 tới nay, Đội đã phối hợp với Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền cứu cứu tàu thuyền ra lai đất 7 trường hợp tàu bị đắm, mắc cạn ngoài

cửa biển do bị hồng mỳ mồm, thiên tai gây ra; vận động ngư dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

## Anh Vũ Công Nhất, chủ tàu cá thị trấn Diêm Điền



Để bảo đảm an toàn về người và phương tiện, trước mỗi chuyến ra khơi tôi đều kiểm tra đầy đủ các thiết bị bảo hộ, hệ thống thông tin liên lạc trên tàu bảo đảm trong trạng thái hoạt động tốt. Trong quá trình hoạt động trên biển tôi thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng thông báo về vị trí tàu và chấp hành sự điều động, chỉ dẫn của các cơ quan chức năng khi gặp bão.

TRẦN TUẤN